

Hành hương Kính Đức Mẹ Lavang 2014 Notre-Dame De Tours

Đây là lần hành hương thứ 20 của giáo đoàn thánh Antôn Quỳnh, kể từ lần đầu tiên vào tháng năm 1994 do cha cố Vũ Xuân Huyền tổ chức, thời gian thấm thoát qua mau, bao giông tố đẩy đưa con thuyền của giáo đoàn, của từng cộng đoàn, từng gia đình, từng người trong chúng con luôn có bàn tay mẹ LaVang giúp đỡ chèo chống, sóng gió nào rồi cũng phải yên ả ngày hôm nay chúng con vẫn còn đây, lại một lần nữa được quây quần dưới bóng mẹ, chỉ cần về đây để được nhìn ngắm mẹ cũng đã là một đặc ân cho chúng con rồi.

Trời quang đãng trong xanh tuy có những đợt gió buốt rất mạnh nhưng vẫn thấy đó đây những tà áo dài nhiều màu thắp thoáng, gió chỉ làm cho những tà áo tung bay như những cánh bướm thêm phần đẹp mắt.

Phần cung nghinh Đức Mẹ rất trang trọng, bao nhiêu hoa nến dâng lên mẹ với lòng biết ơn của chúng con, các em nhỏ cũng được cô Hồng tập múa dâng hoa, như những đóa hoa lòng trong trắng các em dâng cho người mẹ chung của giáo hội Việt Nam.

Nhìn lên bàn thờ có cha chủ tế Lưu, cha Thanh, cha Tuấn, cha Dũng, thầy Sáu Duyệt và đặt biệt còn có sự hiện diện của tân linh mục Toàn từ Genève đến dâng lễ chung.

Ca đoàn và giáo dân cùng nhau tán tụng danh mẹ bằng những bài hát rất quen thuộc, « *với tất cả tâm tình chúng con kính tin, với hết trái tim hồng chúng con kính dâng, ca vang lên danh mẹ luôn hiển vinh* ».

Kết thúc thánh lễ là lời cảm ơn của anh chủ tịch giáo đoàn gửi đến các tu sĩ nam nữ, gia đình Phạt Tạ Fribourg, hội Đọc Kinh Tôn Vương Đức Mẹ Genève, hội Kính Lòng Thương Xót Chúa, ca đoàn, đội dâng hoa, đội khiêng kiệu, ... Và cũng không quên hai anh chiêng và anh trống đã góp phần cho buổi lễ thêm nét uy nghi truyền thống. Tất cả chúng ta đã cùng nhau dâng lên mẹ lòng thành của mỗi người trong chúng ta, cũng đừng quên nhé! Lời hứa (với cha Lưu) là rước mẹ vào nhà và những tràng chuỗi Mân Côi hằng ngày (hay lúc nào có thể) để dâng lên mẹ.

Cha Lưu cũng thông báo tin vui cho giáo đoàn là tháng sáu sắp tới anh chủ tịch giáo đoàn tức anh Nguyễn Tiết Cương sẽ được chịu chức phó tế vĩnh viễn, đồng thời cũng giới thiệu anh Khiết (Fribourg) và chị Ly (Genève) sẽ nhận chức chủ tịch và phó chủ tịch giáo đoàn trong nhiệm kỳ mới hai năm, bắt đầu từ tháng chín 2014.

Sau thánh lễ vì trời vẫn còn gió quá mạnh nên mọi người kê bàn ăn uống ngay trong phòng hội vừa ấm áp vừa thân tình, các cha các thầy cùng ăn chung vui vẻ với giáo dân.

Các bạn trong nhóm trẻ của giáo đoàn cũng tranh thủ gây quỹ bằng cách bán bánh crêpes, chè, gâteau, ... nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

Ngay lúc đó được tin thân mẫu của cha Tuấn được Chúa gọi về, Cha phải vội vàng trở về nhà dòng để hôm sau qua Canada chịu tang mẹ, chúng con xin chia buồn cùng Cha và gia đình.

Ngày vui qua mau, chúng con lại tạm biệt mẹ La Vang kính yêu, xin mẹ đồng hành với chúng con trong cuộc sống gian trần này, xin giúp chúng con biết sống theo gương mẹ là luôn biết sống đẹp lòng Chúa.

Phương Châm